

Số: 86 /KH-UBND

Thường Tín, ngày 03 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề: “An toàn giao thông cho trẻ em”; Chỉ thị số 14 – CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc giao thông; quản lý lòng đường, vỉa hè và bán hàng rong trên địa bàn Thành Phố; Thực hiện chủ đề năm 2018 Thành phố xác định là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; Thực hiện kế hoạch số 11/KH-BATGT ngày 02 tháng 03 năm 2018 về việc tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018.

Ban an toàn giao thông huyện Thường Tín xây dựng kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thực hiện hiệu quả kế hoạch số 16/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề: “An toàn giao thông cho trẻ em”; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 và thực hiện chủ đề năm: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Thường Tín về việc Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện năm 2018 – Tổ chức đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân năm 2018; Kế hoạch số:11/KH-BATGT; ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ban an toàn giao thông Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền An toàn giao thông năm 2018.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm an toàn giao thông; tập trung xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội, trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao

thông. Góp phần lập lại kỷ cương, nề nếp khi tham gia giao thông nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị của cả hệ thống chính trị; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, giảm ùn tắc giao thông. Coi trọng giữa tuyên truyền đi đôi với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, siết chặt kỷ cương, trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị.

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2018 chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp Ủy đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp Chính quyền, các tổ chức Chính trị xã hội, các đoàn thể trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của huyện.

2. Yêu cầu

Tăng cường tuyên truyền luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt...

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt được quy định tại luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa số: 23/2004/QH11 và sửa đổi bổ sung năm 2014; Nghị định số 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền.

1.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, Nghị Quyết các văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông của Đảng và nhà nước. Đặc biệt tập trung tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hoá giao thông, biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong văn hoá giao thông và phê phán những cá nhân, tập thể có hành vi thiếu văn hoá. Giáo dục sâu rộng pháp luật về trật tự ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các hình thức khác nhau để toàn thể cán bộ, nhân dân đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

Thường xuyên tuyên truyền luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt...

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật liên quan đến vận tải hàng hóa, tải trọng phương tiện, vận tải hành khách công cộng thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị nhằm giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Tập trung tuyên truyền cho đối tượng là trẻ em, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn về kỹ năng an toàn khi đi bộ, sử dụng xe đạp, xe máy điện, xe mô tô, xe máy... và chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Lĩnh vực giao thông đường sắt:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt được quy định tại luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, không tự ý mở lối đi trái phép qua đường sắt, chấp hành tốt các quy tắc giao thông tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các địa phương có tuyến đường sắt đi qua.

Tổ chức phát động phong trào “Em yêu đường sắt quê em” ở một số trường học có đường sắt đi qua.

Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường thủy nội địa số: 23/2004/QH11 và sửa đổi bổ sung năm 2014; Nghị định số 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan.

Tăng cường tuyên truyền các quy chế bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại các địa phương có hoạt động đường thủy. Tập trung vào các nội dung: Chấp hành công tác đăng ký, đăng kiểm; không chở quá số người quy định; người điều khiển, người ngồi trên đò, thuyền phải mặc áo phao hoặc sử dụng phao cứu sinh. Xây dựng phong trào “ Văn Hóa giao thông với Bình yên sông nước” ở các địa phương có hoạt động đường thủy nội địa.

Phối hợp các cấp chính quyền địa phương; các đoàn thể, nhà trường, gia đình tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em ở các bến đò, hồ, sông trên địa bàn.

1.2. Tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật nhà nước, Thành phố liên quan đến Đề án để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ

quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đề án. Tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội trong việc thực hiện đề án của Thành phố.

Tập trung tuyên truyền về nội dung: Năng lực của hệ thống giao thông đường bộ, tình hình ô nhiễm môi trường; tốc độ phát triển phương tiện cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của nhân dân và trật tự mỹ quan đô thị của Thủ đô. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân về sự cần thiết khi thực hiện lộ trình, giải pháp hạn chế xe cá nhân vào năm 2030.

Xác định công tác tuyên truyền phải thường xuyên, kiên trì, sinh động, hiệu quả gắn với trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành và thực hiện Đề án.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

A. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN.

Tuyên truyền trong hệ thống chính trị, các đoàn thể xã hội, tuyên truyền ở khu dân cư; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức tập huấn, giáo dục tuyên truyền giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhân dân và trong thanh thiếu niên trên địa bàn, đồng thời với việc đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hoạt động quản lý kinh doanh vận tải hành khách công cộng và kiểm soát tải trọng phương tiện, vận tải thủy nội địa; công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông và tổ chức giao thông.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp Luật về giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa...), các tiêu chí văn hóa giao thông cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các dịp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, họp tổ dân phố, cụm dân cư; các hoạt động của các tổ chức đoàn thể; vận động các hộ gia đình, tổ dân phố ký cam kết thực hiện và chấp hành pháp luật về giao thông. Xây dựng phong trào “Toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa giao thông”

B. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn; Tuyên truyền lưu động và cổ động trực quan dọc các tuyến quốc lộ 1A, đường 427, đường 429, tập trung tuyên truyền tại các điểm đông dân cư ven đường. Phát động và hưởng ứng cuộc thi “*Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2018*” của UBND thành Phố Hà Nội giao Báo kinh tế và đô thị chủ trì tổ chức và hưởng ứng cuộc thi viết “*Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị*” do báo phụ nữ Thủ đô tổ chức.

Tuyên truyền trực tiếp đến người tham gia giao thông trên hệ thống loa tại các nút giao thông trọng điểm.

Tuyên truyền bằng các cụm pano, áp phích, băng rôn và nhiều hình thức khác thiết thực, hiệu quả tại khu vực Thị trấn Thường Tín và các điểm đông dân cư trên các tuyến đường cũng như tuyên truyền trong khu dân cư các xã, thị trấn về công tác trật tự ATGT. Tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc vận động sáng tạo tiểu phẩm, âm nhạc, phim ảnh; các tác phẩm văn học nghệ thuật về an toàn giao thông.

Xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, truyền thống, ấn phẩm, phim ảnh, kịch nói, diễn thuyết... về chủ đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cộng đồng dân cư, khu vực công cộng. Đẩy mạnh cuộc vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm “Trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ” do ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động.

Tuyên truyền qua các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân, các xã, thị trấn, thông qua các buổi họp giao ban, họp đơn vị; Phát huy vai trò Ngành giáo dục, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tuyên truyền trong hệ thống các trường học cho thanh, thiếu niên; Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh và sinh viên; giáo dục ý thức tự giác chấp hành về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông trên các bài giảng, tiết dạy ngoại khóa.....

Tuyên truyền theo chủ đề quy tắc giao thông đường bộ, phòng chống uống rượu, bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện; quy tắc an toàn khi qua đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt, điều kiện đảm bảo an toàn giao thông đối với người tham gia phương tiện đường thủy nội địa, công tác bảo đảm an toàn tại các bến đò ngang dân sinh.

Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật cho đội ngũ lái xe, lái tàu, thuyền ở các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải khách công cộng. Đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa của người phục vụ hành khách công cộng.

Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, tuyên truyền viên các cấp ở xã, thị trấn, các đoàn viên xung kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông khối các trường học về Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, các nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản về tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý đô thị Huyện.

Là cơ quan thường trực của Ban ATGT huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và đơn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tổ chức giao thông, công tác quản lý hoạt động vận tải, an toàn giao thông và các nội dung truyền truyền trong kế hoạch; tuyên truyền, vận động các bộ, công chức, viên chức và nhân dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Phối hợp với Trung tâm VH TT & truyền thông; phòng Văn hoá thông tin để thống nhất nội dung và hình thức tuyên truyền.

Tổng hợp và báo cáo kết quả với UBND huyện và ban an toàn giao thông Thành phố và sở GTVT Hà Nội theo quy định.

2. Công an huyện

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục & Đào tạo cùng các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến các đơn vị, các trường học trên địa bàn huyện đặc biệt các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Mở các đợt cao điểm tuyên truyền, kết hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang giao thông. Xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành Phố.

Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; phát huy hiệu quả hệ thống loa tuyên truyền tại các nút giao thông trọng điểm.

3. Đội Thanh tra giao thông huyện.

Chủ động phối hợp với các ngành của huyện xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong toàn huyện, trọng điểm là các tuyến Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 427; Tỉnh lộ 429, các bến khách ngang sông, các khu cụm công nghiệp đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ, lễ hội đầu xuân, các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2018. Kiểm tra, xử lý các xe quá tải lưu thông trên các tuyến đường bộ, đặc biệt là đường liên xã, đường trục xã.

Phối hợp với các ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông khi có yêu cầu và theo sự điều hành, chỉ đạo của ban an toàn giao thông huyện.

Thực hiện công việc chuyên môn trên địa bàn theo kế hoạch của cấp trên giao.

4. Phòng giáo dục và đào tạo huyện.

Chỉ đạo các trường học thuộc quyền quản lý tuyên truyền tới tất cả cán bộ, nhân viên, giáo viên và các em học sinh về ý thức chấp hành pháp luật, trật tự ATGT khi tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn huyện có trách nhiệm quản lý, giáo dục sinh viên, học sinh về chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; Thường xuyên nhắc nhở, đưa các thông tin tuyên truyền liên quan đến trật tự ATGT vào nội dung sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội; Quy định việc đánh giá đạo đức đối với sinh viên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

Thông qua các hoạt động ngoại khóa để thảo luận về an toàn giao thông; phát động phong trào trong học sinh, sinh viên; thanh, thiếu niên thi đua giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chủ đề: Nhớ lời thầy cô dạy: “Đội mũ

bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện”, “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”, “Không điều khiển xe gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe”, “Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy”, “Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt”...

5. Phòng Văn hoá huyện

Có kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền các đợt cổ động trực quan về trật tự an toàn giao thông bằng các cụm pano, áp phích, bảng điện tử phù hợp nội dung từng thời điểm tại khu vực Thị trấn Thường Tín và trên các tuyến đường, các điểm đông dân cư trên dọc tuyến đường quốc lộ 1A về công tác trật tự ATGT, xây dựng chương trình về công tác tuyên truyền để giáo dục ý thức người dân đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT coi đó là nét đẹp về văn hoá và là tiêu chí cho việc bình xét gia đình văn hoá ở các cụm dân cư.

Đưa các nội dung tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào sân khấu hóa, các tiểu phẩm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân.

Hướng dẫn công tác tuyên truyền và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các ban an toàn giao thông các xã, ban văn hóa, hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn.

6. Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả và duy trì thường xuyên các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để thống nhất nội dung, định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền đưa tin, bài để nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện và chấp hành pháp luật về giao thông.

7. Phòng kinh tế huyện

Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý, giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc các quán bán hàng lấn chiếm lòng đường và hành lang ATGT.

8. Huyện đoàn Thường Tín.

Chỉ đạo các cơ sở đoàn, bám sát kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề: “*An toàn giao thông cho trẻ em*” do Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia phát động để tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công việc xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn huyện Thường Tín.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn một cách sinh động, hiệu quả. Phát huy các hoạt động và mô hình tuyên truyền như: Ra quân các đội hình “Giao thông xanh”, “Thanh niên xung kích” tham gia giữ gìn trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm; tổ chức ngày hội “Văn hóa giao thông – hành động của thanh niên”...

9. Phòng nội vụ.

Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trước hết là trách nhiệm chủ tịch UBND các xã, thủ trưởng các cơ quan nhà nước thuộc huyện. Kịp thời đề xuất khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

10. Phòng Tài chính:

Bố trí nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch.

11. UBND các xã, thị trấn

Chủ động xây dựng kế hoạch “Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018”, với tinh thần “*Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị*” của UBND thành phố Hà Nội và bám sát chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.

Phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông; tổ chức trưng bày ảnh, tuyên truyền sân khấu hóa về các chủ đề tai nạn giao thông, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.... Cho cán bộ và nhân dân các xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư; các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương, đơn vị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng gửi về UBND huyện qua phòng Quản lý đô thị huyện để tổng hợp báo cáo Thành phố theo quy định.

12. UBND huyện đề nghị

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với UBND huyện, Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch cụ thể trong hệ thống Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Đưa các nội dung tuyên truyền vào các dịp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng, các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị và văn hóa giao thông.

- Đề nghị UBMTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, các ban ngành huyện, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục, đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự ATGT; Biểu dương người tốt việc tốt; phê phán các hành vi, các tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

- Đề nghị Ban chỉ huy quân sự huyện bám sát các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, ban An toàn giao thông huyện, ban chỉ đạo của Bộ tư lệnh thủ

đô đề chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “ Năm an toàn giao thông 2018” trong toàn lực lượng và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện.

- Đề nghị Liên đoàn lao động huyện Căn cứ kế hoạch 243/KH-UBND ngày 15/12/2017 của UBND nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai Đề án “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện” và các nội dung của kế hoạch này, để xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực; Tổ chức phát động phong trào “ Xây dựng văn hóa giao thông” trong công nhân viên chức và người lao động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền sân khấu hóa, các cuộc thi, trưng bày ảnh, hệ thống phát thanh cơ sở, tuyên truyền miệng...

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN.

1. An toàn giao thông – trách nhiệm của mỗi người
2. Không chở quá tải, quá số người quy định
3. Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe
4. Đã uống rượu, bia – không lái xe
5. Điều khiển xe đúng phần đường, làn đường
6. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; xe máy điện, xe đạp điện
7. Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt
8. Dừng lại quan sát trước khi qua đường
9. Chấp hành quy định an toàn khi đi đò
10. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ

Ban an toàn giao thông huyện đề nghị các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công. Kịp thời gửi báo cáo kết quả hoạt động theo tháng, quý, năm về văn phòng Ban an toàn giao thông huyện thông qua phòng Quản lý đô thị huyện, địa chỉ mail: Pqldt.thuongtin@hanoi.gov.vn để tổng hợp báo cáo Ban an toàn giao thông Thành Phố theo quy định

Nơi nhận:

- Ban ATGT TP (b/c);
- Sở GTVT TP (b/c);
- TT HU, TT HĐND, TT UBND huyện (b/c);
- UBND các xã, thị trấn (T/h);
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện (p/hợp và t/h);
- Đội TTGT; Đội TTXD Thường Tín;
- Đội 8-PC 67 Công an Thành phố;
- Các trường học trên địa bàn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thịnh